



## ประกาศ

### สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

### เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

\*\*\*\*\*


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกสหกรณ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นั้น




บัดนี้ คณะกรรมการควบคุมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับข้อ 83 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคแรกจะเลือกตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ในการเลือกตั้งบุคคลให้เลือกได้ 3 คน และกรณีเลือกตั้งนิติบุคคลให้เลือกได้เพียงหนึ่งนิติบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งให้ทราบ ดังนี้


### รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

#### 1. ประเภทบุคคล จำนวน 4 คน

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษาและการอบรม	ประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ	กำหนดค่าธรรมเนียม
1	 น.ส.ศิริวรรณ รัตนบุบาล	วุฒิการศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพวิจิตรศิลป์ สาขาการบัญชี 2518 วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี สาขาการบัญชี 2521 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการเงิน 2531	-สหกรณ์คอสโมอุตสาหกรรม จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์ IRCT จำกัด -ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด -สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด	144,000.- บาท

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ – สกุล	วุฒิการศึกษาและการอบรม	ประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ	กำหนดค่าธรรมเนียม
2	 นางประกายศรี ก้อนทอง	<p><b>วุฒิการศึกษา</b>            ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b>            -หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง            ผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20-25 มีนาคม 2560)            -หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน            (หลักสูตร 1) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา            จำกัด (25-26 พฤศจิกายน 2560)</p>	ไม่มี	130,000.- บาท
3	 น.ส.กนกพร กาลปักษ์	<p><b>วุฒิการศึกษา</b>            -ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย            รังสิต            -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สาขาการ            บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p><b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b>            -หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน            (หลักสูตร 1) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา            นครหลวง จำกัด (28-29 พฤศจิกายน 2561)</p>	ไม่มี	130,000.- บาท
4	 นางสิรินดา แสนล้อม	<p><b>วุฒิการศึกษา</b>            -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต</p> <p><b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b>            -หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน            (หลักสูตร 1) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา            นครหลวง จำกัด (28-29 พฤศจิกายน 2561)            -หลักสูตรเตรียมพร้อมมาตรฐาน TFRS for NPAES และ            Workshop มาตรฐาน NPAES เกี่ยวกับสัญญาเช่า (23            ตุลาคม 2561 และ 5 ธันวาคม 2561)</p>	ไม่มี	130,000.- บาท

## 2. ประเภทนิติบุคคล จำนวน 1 นิติบุคคล

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ – สกุล	วุฒิการศึกษาและการอบรม	ประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ	กำหนดค่าธรรมเนียม
1	 บริษัท สำนักงาน สามสิบลี้ออดิต จำกัด	โดย ดร.ธนาตล รักษาพล กรรมการผู้จัดการ วุฒิการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) บัญชีมหาดบัณฑิต บัญชีบัญชีบัณฑิต ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการชั้น พื้นฐาน รุ่นที่ 3” จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จำกัด เมื่อเมษายน 2556	-สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า ฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การไฟฟ้าภูมิภาค จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ภูมิภาค จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ ปกครอง จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททำ อากาศยานไทย จำกัด -สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ฯลฯ	130,000.- บาท

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทบุคคล จำนวน 4 คน และประเภทนิติบุคคล จำนวน 1 นิติบุคคล เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับข้อ 83 สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งใน ครั้งนี้จะมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จะกระทำในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ตามที่กำหนดไว้ คือ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรม ให้สมาชิกที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและเข้าร่วมประชุมใหญ่ ต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 33 วรรค 2 คือ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วนและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
2. ผู้มีสิทธิที่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง จะต้องเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายพิพิธ หงษ์จินดา)

ประธานคณะกรรมการควบคุมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  
และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด